

ที่ ศธ ๐๗๐๖๕/ ๖๗๖๐



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพัทลุง
ถ.รามศวร์ พท ๙๓๐๐๐

๒๖

ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอตะโหมด/ศรีบรรพต/บางแก้ว/เขาชัยสน/กงหรา/
ศรีนครินทร์/ป่าพะยอม

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดพัทลุง ที่ ศธ ๐๗๐๖๕/๖๓๗ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำสั่งสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพัทลุง จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพัทลุง ได้มีคำสั่งที่ ๒๑๕/๒๕๖๗ เรื่องให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ โดยคำสั่งดังกล่าวสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพัทลุง ได้แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ/เขต ในกรณีผู้อำนวยการสถานศึกษาไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ความละเอียดครบถ้วน นั้น

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพัทลุง พิจารณาแล้วเพื่อให้การปฏิบัติราชการของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาไว้เป็นการล่วงหน้า ในกรณีที่ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาตามคำสั่งสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพัทลุง ที่ ๒๑๕/๒๕๖๗ เรื่องให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ดังรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคณิน ทองเอียด)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพัทลุง

กลุ่มอำนวยการ

โทร ๐-๗๕๖๑-๒๔๐๓

โทรสาร ๐-๗๕๖๑-๓๔๐๑

“เรียนดี มีความสุข”



คำสั่งสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพัทลุง
ที่ ๒๔๓ /๒๕๖๗

เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ตามที่ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพัทลุง ได้มีคำสั่งที่ ๒๑๕/๒๕๖๗ เรื่องให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ โดยคำสั่งดังกล่าวสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพัทลุง ได้แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในกรณีผู้อำนวยการสถานศึกษาไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นั้น

อาศัยอำนาจตามความในคำสั่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ ๓/๒๕๖๖ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทน ข้อ ๓ การสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งหรือผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ สั่ง ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จึงแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาไว้เป็นการล่วงหน้า ในกรณีที่ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาตามคำสั่งสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพัทลุง ที่ ๒๑๕/๒๕๖๗ เรื่องให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามรายละเอียดบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายกณิน ทองเอียด)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพัทลุง

บัญชีรายละเอียด

แบบท้ายคำสั่งสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพิจิตร

ที่ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ธันวาคม ๒๕๖๗

ที่	สถานศึกษา	ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง	
๑	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับอำเภอบางแก้ว	นายแวอุเซ็ง อาเก๊ะ	รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำจังหวัดพิจิตร
๒	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับอำเภอเขาชัยสน	นางธัญชนก โภชนกุล	ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
๓	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับอำเภอศรีนครินทร์	๑. นางสาววราภรณ์ ยาชะรัต ๒. นางนันทนา ช่างพิทักษ์	ตำแหน่ง ครู ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ระดับชำนาญการ
๔	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับอำเภอกงหรา	นางภิรมย์ ชูพันธ์	ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ระดับชำนาญการ
๕	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับอำเภอศรีบรรพต	นายแวอุเซ็ง อาเก๊ะ	รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำจังหวัดพิจิตร
๖	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับอำเภอตะโหมด	๑. นางปิยะพร สงแสง ๒. นายพสธร อินแพง	ตำแหน่ง ครู ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ
๗	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับอำเภอป่าพะยอม	๑. นายภพพล พูลสวัสดิ์ ๒. นางจันทร์จิรา คำแก้วหล่อ	ตำแหน่ง ครู ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ระดับชำนาญการพิเศษ